



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1460 2 tháng 07 năm 2023

Tha Thứ

*Tha thứ thương yêu tận đáy lòng
Qui nguyên thiền giác tự cầu mong
Đường tu sáng lạng trong tâm thức
Thanh trược giải bày tự giải thông*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Trời sanh ra tự nhiên thu phóng như vậy làm sao sửa được?*
- 2) Làm sao hiểu được sự phát triển của tâm linh?*
- 3) Bộ đầu làm sao phát triển được?*
- 4) Trật tự do đâu mà có?*
- 5) Muốn được qui nguyên thiền giác thì phải làm sao?*
- 6) Có nên mơ tưởng trước khi thực hành Pháp Lý hay không?*
- 7) Văn chương và điện khí khác biệt chỗ nào?*

1) Cairns, 05-04-97 6:00

Hỏi: Trời sanh ra tự nhiên thu phóng như vậy làm sao sửa được?

Đáp: Thừa làm người phối hợp từ mọi trạng thái, hình thành một khối óc cộng với một thể xác rất tinh vi, hóa sanh từ tinh ba của vũ trụ mà hình thành, tự động hướng tâm về đâu thì sẽ phát triển về đó. Ở đời có câu: Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh, tu hướng thượng thì điện năng và tâm linh sẽ được phát triển đến vô cùng sáng lạng ở tương lai

Kệ:

*Tự mình phát triển tự tiến hoài
Học hỏi không ngừng chẳng có sai
Kiên nhẫn hình thành tâm nhịn nhục
Thực hành chất phát chẳng bi ai*

2) Cairns, 06-04-97 6:05 AM

Hỏi: Làm sao hiểu được sự phát triển của tâm linh?

Đáp: Thừa sự phát triển tâm linh tự cảm thấy càng ngày càng hiểu rộng hơn, và hoàn toàn dập tắt sự sân si, thì chỉ có tiến không có lùi, khai thông tam giới thượng trung hạ, sẽ không biết gợn hờn là gì, vắng mặt sự loạn động trong nội tâm, chỉ tiến tới ánh sáng mà thực hành

Kệ:

*Khai thông chẳng có giới ranh chận
Phát triển vô cùng rõ nghiệp thân
Thực giác bình tâm không giải rước
Tâm thành hướng thượng tự khai lân*

3) Cairns, 07-04-97 5:10 AM

Hỏi: Bộ đầu làm sao phát triển được?

Đáp: Bộ đầu phát triển do tâm, dẫn thân tu thiền đứng đắn theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì sẽ được phát triển tròn trịa luồng điện xuất phát từ trung tim bộ đầu đi thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ

Kệ:

*Tự mình phát triển chẳng khôn ngu
Bình đẳng tương giao chẳng phải mù
Trí tuệ không ngừng thông phát triển
Nguyên lý thực hành sống nhân du*

4) Cairns, 08-04-97 4:15 AM

Hỏi: Trật tự do đâu mà có?

Đáp: Thừa trật tự do sự tin yêu lẫn nhau xây dựng hình thành, nói một là một hai là hai không thay đổi thì mới có cơ hội phục vụ cho chung. Nếu ngược lại thì chỉ có phá hoại, thay vì xây dựng. Người tu không nên làm điều không cần thiết thì mới tiến thân

Kệ:

Không nên nghĩ tưởng chuyện không cần

Sửa tiến phân minh tự xét phân

Giải bỏ trần tâm qui tiến giải

Hiểu mình biết họ tự mình phân

5) Cairns, 09-04-97 2:45 AM

Hỏi: Muốn được qui nguyên thiên giác thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn được qui nguyên thiên giác thì phải thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tinh tấn và trật tự, tự nó sẽ giải tất cả trược khí trong người, trí tuệ phân minh, hòa hợp với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức, ổn định và bằng lòng sửa mình, hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến

Kệ:

Minh tâm chẳng có than phiền khổ

Khai triển tâm linh giải nắm mờ

Cực nhọc không còn tâm thức giác

Cảm minh thiên địa niệm Nam Mô

6) Cairns, 10-04-97 3:35 AM

Hỏi: Có nên mơ tưởng trước khi thực hành Pháp Lý hay không?

Đáp: Thừa trước khi thực hành đã có câu nguyện thanh cao đủ rồi, câu nguyện là hướng đi của phân hồn

Kệ:

Hướng đi nguyện lý sanh tồn tiến

Giải quyết tâm linh giải nổi phiền

Chất phát thực hành trong ý niệm

Càng tu càng sáng càng an yên

7) Cairns, 11-04-97 2:30 AM

Hỏi: Văn chương và điển khí khác biệt chỗ nào?

Đáp: Thừa điển khí là khôi óc thanh tịnh tự nhận luồng điển diệu thanh ban chiếu hòa hợp trong thanh. Điển khí mô tả rõ rệt và lưu loát

Kệ:

*Trí tâm khai triển diệu thanh hòa
Tận độ chơn hành lý thiết tha
Ban chiếu không ngừng tâm chất phát
Pháp trình tuông chảy điển phân hòa*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

TẠM BIỆT

*Đường dài sao tiến được con
Lo tu con tiến chẳng còn lo ra
Cần khôn vũ trụ tương hòa
Chơn tâm qui một thật thà đến nơi
Thầy đâu có bỏ xa rời
Hòa thanh con cảm thấy lời Thầy răn
Cảnh đời vạn sự khó khăn
Tiến trong trời sục nói năng đủ lời
Qui hồi tái hợp nhứt thời
Con tu con tiến Cha Trời giúp con
Đường đi có sẵn đường mòn
Trong không mà có trong con có hoài
Thương yêu tha thứ chẳng hai
Con, Thầy có một hai vai tương hành
Tình đời đen bạc chẳng thanh
Tranh đua tạm bợ khó thành việc chi*

*Tu hành thanh tịnh uy nghi
Thực thi chơn pháp tâm thì cảm giao
Quên mình tiến hóa đổi trao
Bước vào tâm thức chuyển mau đến bờ
Giác tâm quán triệt thiên cơ
Chuyển cho muôn loại đến giờ qui y
Chẳng còn loạn động nghĩ suy
Thực hành thành đạo tâm thì cảm yên
Thế gian ngoại cảnh tạo phiền
Trở vào nội thức ở yên đời đời
Thầy nay xa cách nhứt thời
Các con thực hiện sớm rời tham sân
Bình tâm cống hiến một phần
Cuối cùng cũng đạt cũng lần đến nơi
Cha Trời ban rải chẳng rời
Hành trang trong thức con thời cứ đi.*

Lương Sĩ Hằng

Cabramatta, 14-12-1984

TẾT HỘI SINH –THAM THIỀN

ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 7

Washington, Olympia, Ngày 02 Tháng 7 Năm 1988,

Hôm nay là ngày đầu tiên của Tết Vô Vi tại thiền viện Nhẫn Hòa, chúng ta lại có cơ hội chung thiền giữa rừng xanh để tận hưởng thanh quang của Bề Trên đã ân ban cho chúng ta trong giây phút thanh tịnh.

Chúng ta có cơ hội huynh đệ tử muội khắp năm châu hướng về đây chung sống trong một ý chí vô cùng giải thoát và tận hưởng thanh quang hiện tại, nơi khu vực mà chúng ta đang tham thiền. Vui trong sự thanh nhẹ, vui trong sự cởi mở thanh cao, vui trong tâm thức tự đạt giải thoát. Một chiều hướng lớn rộng mở trong tâm can cho chúng ta và chúng ta đã thấy rõ rằng chúng ta giáng lâm xuống thế gian học hỏi triền miên không giờ phút nào ngừng nghỉ. Rồi đây chúng ta cũng phải ra đi và tiếp tục học hỏi triền miên để phục vụ theo luật định của vũ trụ, cùng luật của Hư Không Đại Định đã sắp đặt ở bên trên. Từ điển giới cho đến vật giới, chúng ta luôn luôn trao đổi học hỏi bất cứ một chiều hướng kích động phản động nào đến, chúng ta cũng dùng sự thanh nhẹ để quán thông mọi sự việc trước khi quyết định. Ngày hôm nay, các bạn đã vui hòa từ phương xa về đây, lại có một cơ hội nhìn mặt nhau trong giây phút chung thiền, để cảm thức tâm tư của mọi người có phải là một không. Giây phút này, chúng ta thấy chúng ta là một, một khối thanh quang đang hòa cảm với chúng ta, trong lòng từ quang của chúng ta đang xuất phát, xuất phát ra lằng lằng hướng thượng để mong có một sự trao đổi thật sự thanh nhẹ, để đem lại sự sáng suốt trong nội tâm. Thấy rõ dung điểm sẵn có của chính chúng ta, thấy rõ vị trí của chính chúng ta, chúng ta lại càng thích phục vụ hơn.

Ngày hôm nay chúng ta được ngồi trên một chiếc băng, một nơi thiền của chính tay bạn đạo chúng ta đã dẫn thân hy sinh và đạo đức. Cha Nhẫn Hòa vô quái ngại, làm việc ngày đêm trong tinh thần phục vụ, lúc nào cũng niềm nở, khỏe mạnh để đối diện với tuổi trẻ, với những người đã nghi kỵ, ghen ghét, coi ngài chưa có giá trị, chưa có khả năng phục vụ. Nhưng mà ngày hôm nay sự phục vụ và trật tự đã thể hiện cho tất cả mọi người thấy tình người là quan trọng. Chúng ta có lý luận cho cách mấy đi nữa tình người không có cũng tự mình ép vào trong một khuôn khổ chật hẹp mà thôi. Nếu chúng ta biết sử dụng tình người thì không phải nói thiền viện, bất cứ một xã hội nào ở, từ ô trược chúng ta bước đến chúng ta cũng có khả năng điều hòa và dẫn dắt được những người lầm đường lạc lối. Huống hồ gì hôm nay tình thương huynh đệ của chúng ta, mọi người cũng đều có thực tập tu học và hướng thượng, tiến về con đường giải thoát. Nhưng ngày hôm nay cũng bị vấp phải với cặp mắt trần, lỗ tai trần, miệng trần, nói vô trách nhiệm mà không thấy rõ chơn tâm của chính mình.

Người tu Vô Vi phải trở về với Vô Vi. Người tu Vô Vi lúc nào cũng xây dựng một cái mầm móng nhịn nhục vô cùng. Sống trong Vô Vi chẳng có ai có thể lường gạt và phá hoại chúng ta được. Trì chí thực hành và công hiến những gì sáng suốt, phát minh những gì để dâng lên cho nhân loại, cho Bề Trên, thì thử nghĩ có ai là một người ghét chúng ta? Chính chúng ta thực hiện những gì để phục vụ mà thôi; chẳng có làm bè đảng chánh trị, lôi cuốn người này ghét bỏ người nọ, Vô Vi xin miễn làm điều này. Nhưng mà có những người đã tu Vô Vi rồi tự tạo khối thần kinh càng ngày càng yếu hèn trong mê chấp, trách đầu này, trách đầu nọ, nhưng mà chính mình chưa dòm lại chơn tâm của chính mình. Nếu các bạn biết dòm lại, nhìn lại chơn tâm của các bạn thì các bạn mới thấy rõ cái tánh hư tật xấu của chính bạn; Bạn sửa đi. Khi sửa được cái tánh hư tật xấu thì thức hòa đồng của các bạn trong nháy mắt vô quá ngại đó bạn! Chúng ta rất thương yêu, thương yêu ai trước hết? thương yêu lấy bản thân chúng ta, thương yêu cái xác hiện tại này trong trật tự của vũ trụ; mà chính chúng ta không chịu làm trật tự thì đâm ra mê chấp, lý luận hơn thua. Nhưng mà rốt cuộc thua bạn, rốt cuộc bạn cũng phải về với chính bạn trong giờ phút lâm chung; ăn năn hối cải, thấy sự sai lầm của chính mình. Vũ trụ thì to lớn, nhân quần thì nhiều, tâm thức thì cao, nhưng mà trật tự không có thì đâm ra tạo trực khí cho nhau và không có tiến triển được.

Ngày hôm nay thiền viện Nhẫn Hòa đã khôi phục, đã hồi sinh. Mọi tầng lớp nam phụ lão ấu chung nhau chung sức, góp công góp của để xây dựng tự động thành một nơi hội họp; hội họp trong ba ngày vui xuân của Vô Vi và tận hưởng thanh khí xuân nhẹ, mát mẻ từ tâm hồn. Chúng ta tham thiền giữa rừng xanh để tận hưởng nguyên năng thanh nhẹ của Bề Trên đã ân ban, giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy, quên đi những sự tranh chấp vô lý và không bao giờ đạt được. Người Vô Vi chỉ nhịn nhục tu học rồi mọi người sẽ thấy: người Vô Vi không có hỗn ẩu, không có lừa gạt nhưng mà chỉ nuôi dưỡng tinh thần tu học và phục vụ mà thôi. Cho nên tất cả đều hiểu lầm, không biết đám này của ai tổ chức? Của tình người đã làm. Tia sáng trong tâm hồn của mọi người đã đóng góp, cộng đồng tâm linh đã thực hành, không có một chế độ nào có thể đè nén nó được. Chính nó là chủ của tất cả, nó phải trở về với chính nó để làm chủ của chính mình, nhiên hậu mới công hiến cho tất cả mọi nơi mọi giới. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Làm sao đạt được cơ quy nhất

Cho nên, kỹ thuật đã nhắc các Bạn nhiều quá rồi, kêu các Bạn trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” nhiên hậu các Bạn mới đạt được cái cơ quy nhất: Thượng, Trung, Hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các Bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng ngươn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng Đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng! Ngày hôm nay, chúng ta hiểu được cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cho Tam Giới quy nguyên, nó quy một. Lúc đó, cái thức hòa đồng mở thì các Bạn đừng có lo, đừng có hiểu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các Bạn không có hào quang! Cho nên, kỹ thuật đã nhắc các Bạn nhiều quá rồi, kêu các Bạn trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” nhiên hậu các Bạn mới đạt được cái cơ quy nhất: Thượng, Trung, Hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các Bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng ngươn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng Đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng! Ngày hôm nay, chúng ta hiểu được cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cho Tam Giới quy nguyên, nó quy một. Lúc đó, cái thức hòa đồng mở thì các Bạn đừng có lo, đừng có hiểu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các Bạn không có hào quang!

TV Vô Kiên, Khóa 4: "Quy Thức" 12/5/1986

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2023

	Địa điểm	Thời gian
Trại Hè Vô Vi	Thiền viện Nhẫn Hòa	1-5/ 7/ 2023
Lễ Liễu đạo Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	19-22/9/2003
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”	Phuket (Thailand)	22-27/9/2023
Lễ Sinh Nhật Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	22-25/12/2023
Khóa Sống Chung HAWAII 2023 Tình Thầy Tận Độ	Hawaii	27-31/12.2023 -

Ngày 12-12-1994.

Chỉnh gọi ông Tâm.

Đôi có nhân được thư của ông đề ngày 28-11-1994; lúc tôi chưa viết thư mới gọi cho ông, tôi tập thiền 12 giờ rưỡi một lần còn buồn ngủ, mà tôi cũng thử nghiệm tôi uống ca phê đến, cho khỏi buồn ngủ và công phu cũng buồn ngủ là sao vậy? Đến mà tôi uống nhiều quá, tôi sợ hại thân kinh.

Đôi có nhân thư ông, đề tôi nghiên cứu lại bản thân tôi, và tôi tập thiền hơn 3 năm không thành công, hiện thời tôi thân kinh, yếu đôi loạn tôi tập tư tưởng chưa được.

Bởi xin lỗi ông Tâm, ông đã chờ đón tôi qua xa ~~đi~~ PL. VVKHHBPP tôi mỗi ngày chúng tôi bỏ ngủ tập không có thấy.

Bởi sư tâm biết bao nhiêu sách. 40 giờ, khi công, nội công, thiền học phát giáo và các tôn giáo khác, đạo giáo, sách tây tạng, sách đứ đờ giáo huyền bí, và phẩm ảnh thân thoại... VV.

Đai chiu, mắt tôi không thấy, tôi không thể
tin, chỉ có nghe nói rất nhiều về tâm linh,

Đôi xin lỗi và làm phiền ông tâm, thì
ông tâm cũng phải, có thể tìm nhà tôi
được không, xin ông về căn nhà của tôi
ở tầng trước có gì, Sẵn màn gì đúng
sự thật tôi mới tin, đúng là con người
có tâm linh, và thần bí.

Chúc ông tâm đường đời tiến tới giải
thoát, và khỏe mạnh

Xin ông trả lời thư sau.

Và xin ông viết địa chỉ cho tôi.

u u u

(33)

Ngày 23/1/1995

Anh V ,

Tôi đã nhận được thư của anh đề ngày 12/12/94, được biết anh muốn hướng về tâm linh chứ chưa thật sự có tâm linh.

Ở trần gian này, đều mê tin nơi sự thần thoại không thật, còn tâm linh là lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Sự thanh tịnh là góc gác trú ngụ của tâm linh, đó là căn nhà thật, nằm trong định luật tự nhiên và hồn nhiên.

Những gì anh đã kể trong thư như: uống cà phê để thức, đó là chứng minh anh đã tự làm mất bản chất thiên nhiên và hồn nhiên của chính anh, dụng tha lực để hỗ trợ cho thần kinh, tức là sẽ bị mê hoặc bởi ngoại cảnh mà thôi. Nếu anh có tâm tìm hướng về tâm linh thì phải giữ phần thanh tịnh mà nhìn trời đất mà hành pháp thì sẽ khai mở được tâm thức. Trời đất người - Người là đại diện trời đất thu gọn trong thể xác, gọi là tiểu thiên địa, hồn làm chủ thể xác, chứ xác không làm chủ cái hồn. Người tu PLVVKHHBPP phải tự khai thác lấy chính mình, để hiểu khả năng tự nhiên và hồn nhiên, cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành. Anh là chủ của thể xác hiện hữu nhưng không chịu hòa hợp với sự tự nhiên và hồn nhiên, dụng cà phê để tìm đạo tức là đi ngược đường của tâm pháp, lại đòi hỏi sự chứng minh hướng về vật chất, dù có thật cũng không nên tin vì đó là giới thấp của vật chất lôi cuốn phần hồn trẻ nãi và không thăng hoa được.

Chúng tôi người tu tự thức, sửa mình để tiến hóa, chứ không dùng ảo linh để chế ngự đối phương mà tạo tội cho chính mình. Người tu cần sự tự thức chứ không cần tha lực tận độ thì mới có cơ hội hành chơn pháp để tiến hóa.

Hiện tại tôi được biết các bộ phận trong người anh đều yếu như sau: gan, ruột và thận suy. Sự vận hành bên trong không được tốt, cho nên rất khó tập trung và không có giấc ngủ êm ả được. Vậy anh nên chú trọng thanh lọc bộ ruột thì các cơ quan bên trong sẽ được tốt hơn, bằng không bệnh hoạn phiền não sẽ gia tăng. Còn về nhà cửa, chúng tôi không phải là thầy địa lý làm tiền thiên hạ vô trách nhiệm. Người muốn tu PLVVKHHBPP thì phải tự dứt khoát tình tiền duyên nghiệp thì mới có cơ hội tiến hóa.

Kính chúc anh vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

(34)

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 04 2023 chúng tôi đã nhận từ quý bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 2 tháng 7 2023 như sau:

Người gửi	US\$	CAD or currency
An Danh1(Mtl)		650
Huynh Trung Ngon (GA)	200	
Hong Vo (Co)	100	
Robert Tran (France)		1000 euro
Anonymous(CA)	1,000	
Tran Quang Luc (NY)	500	
Van Hai Duong (AB)		2,000
Icebud Reed Nguyen (MI)	200	
Loan Thi Nguyen(Detroit)	200	
Hue Tran (Ca)	5,000	
Cuc Nguyen(Ca)	500	
Hanh Nguyen (Ca)	100	
Hang Bui (TX)	200	
An Danh1(Mtl)		650
Serena Truong (CA)	100	
Serena Truong (CA)	100	
Banh My Hom (CA)	100	
Banh My Hom (CA)	100	
Diep Thi Le (Mtl)		1,500
Olivier Phan (France)		120 euro
Rene Phan (Fr)		100 euro
Anonymous(CA)	500	
Do Thi Duong Cam (Australia)	1,000	
An Danh (Mtl)		3,000
Hứa Thị Thu Hà (CA)	1,000	
Võ Loan (CA)	100	
An Danh(CA)	5,000	
Nguyen Cuong Dien & Nhung (Australia)		400
An Danh (VN)	1,000	
Cuc Nguyen(Ca)	500	
Hanh Nguyen (Ca)	100	
Anonymous(CA)	500	
Anonymous(CA)	1,300	
An Danh1(Mtl)		730
Olivier Phan (France)		120 euro
Anonymous(CA)	1,000	
Trần B Bích (FL)	3,000	
Bác Trương Thị Tảo (CA)	600	
Lu Thi Doan Tuu(MD)	2,000	
Kim& Family (VA)	800	

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

- Giúp xây 3 nhà vệ sinh người già tàn tật nghèo ở Quảng Nam
- Giúp xây cất mấy cái nhà tình thương ở Vĩnh Long Bến Tre và Cà Mau
- Góp 1 phần cho việc làm giếng nước sạch cho đồng bào thiểu số ở Kontum
<https://youtu.be/m6-W4pbu7nE>
- Hỗ trợ học phí cho các em nghèo, mồ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề và mua giáo cụ cho những trường khuyết tật như Vi Nhân ở Ban Mê Thuột, Thanh Tâm ở Đà Nẵng, Khuyết tật ở Hồng Lĩnh và Can Lộc ở Hà Tĩnh để sau này có hy vọng hòa nhập trong xã hội
- Hỗ trợ gia đình mẹ mù cha chết và 9 đứa con ở Kontum được có ăn, và gia đình 4 mẹ con mồ côi cha ở Gia lai
- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long
- Hỗ trợ một số em bị bỏ rơi ở mái ấm Thiên Ân ở Pleiku
- Phát 5 hòm người chết không hòm chôn ở Kontum và 1 cái ở Gia Lai
- Hỗ trợ người nghèo không tiền trị bệnh
- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 173 con em trại phong Dakkia Kontum và 2 làng trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng có điều kiện ăn học
- Phát gạo và lương thực cho người Phong và bại liệt ở Gia Lai Kontum và người nghèo đói ở Lâm Đồng
- Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách
- Hỗ trợ bạn đạo trị bệnh hay bị tai nạn
- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mượn nhà trọ đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này**
(Hình ảnh CKBV xin vào trang web site vovi.org)

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:

VoVi Association of Canada và xin gửi về:

2590 Allard St

Montreal Qc H4E 2L4 Canada

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng

Email:aphancao@videotron.ca

Thông Tin
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”
Phuket, Thailand
22.09.2023 – 27.09.2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023

Kính thưa quý bạn đạo,

1/ Quý bạn nào đã mua vé máy bay xin vui lòng gửi lộ trình bay (vé máy bay) hoặc phiếu vận chuyển đến Ban Ghi Danh hay Ban Chuyển Vận để chúng tôi có thời gian thu xếp phần đưa đón.

Liên lạc Ban Ghi Danh: email: ghidanhdhvovi@gmail.com

Liên lạc Ban Chuyển Vận: email: bcvdhvovi@gmail.com (WhatsApp/Viber:+61409026989)

Xin quý bạn lưu ý thời hạn chốt gửi chi tiết vận chuyển là ngày 15 tháng 7 năm 2023. Sau thời hạn trên, BVC không bảo đảm có thể sắp xếp đưa đón cho quý bạn.

2/ Cẩm nang Đại Hội sẽ gửi đến quý bạn vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8. **Nếu quý bạn có thay đổi địa chỉ, hoặc đi du lịch sớm không nhận được cẩm nang, thì xin thông báo cho ban ghi danh địa phương hay email: ghidanhdhvovi@gmail.com biết trước.**


Thành thật cảm ơn quý bạn,

Ban Ghi Danh Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào

Quý Bạn có thể tải (Download) Phiếu Vận Chuyển mới nhất từ trang mạng phaplyvovi.org theo đường link sau đây (**Chọn VN – Vietnamese, EN – English, FR – French**).

<https://www.phaplyvovi.org/event/dai-hoi-vo-vi-quoc-te-2023>

hoặc bấm vào hình dưới đây:



Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2023
» 22.09.2023 - 26.09.2023 » Phuket, Thái Lan

<p>Ghi danh Đại hội</p> <p>VN EN FR</p> <p>Xin bấm vào mũi tên để tải (download) phiếu ghi danh và vận chuyển</p>	<p>Ghi danh vận chuyển</p> <p>VN</p> <p>Xin bấm vào mũi tên để tải (download) phiếu ghi danh và vận chuyển</p>
---	--

Phiếu Chuyển Vận
(xin gửi về Ban Ghi Danh trước ngày 15 tháng 7, 2023)
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 39 “Tâm Thức Đồi Đào”
Pullman Phuket Arcadia Karon Beach Resort
333 PATAK ROAD, Karon Beach, Muang Phuket, 83100 PHUKET, Thailand

Kính thưa quý bạn,

Phi trường quốc tế **PHUKET International Airport (HKT)** cách khách sạn khoảng 45 cây số, thời gian di chuyển bằng xe trung bình 90 phút hoặc lâu hơn nếu kẹt xe.

Vì nhân lực giới hạn, BVC chỉ đón bạn đạo tại International Terminal của Phi Trường PHUKET International Airport (HKT).

Ghi chú: Bạn đạo nào ghé Bangkok chơi và đi máy bay nội địa đến Domestic Terminal xin vui lòng đến điểm hẹn tại International Terminal.

Lưu Ý: BVC chỉ đón tại Phi Trường Quốc Tế PHUKET International Airport (Airport code: HKT) trong thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối trong các ngày đến 20, 21, và 22.09.2023. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn tự túc vì BVC không có phương tiện đưa đón ngoài các giờ kể trên. Xin liên lạc trước nếu bạn cần giúp đỡ. Ngày đưa quý bạn ra về là 26.09. hoặc 27.09.2023.

Họ và Tên	Thành Phố	Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối và ghi rõ đến Terminal nào.

	Ngày	Giờ	Hãng Hàng Không	Số Chuyến Bay	Khởi Hành Từ Thành Phố	Terminal
Đến						
Đi						

Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón bạn đạo các ngày sau đây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các ngày này, xin quý bạn vui lòng tự túc.

Ngày đến 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2023: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường PHUKET International Airport (HKT) về khách sạn.

Ngày về 26 hoặc 27 tháng 9 năm 2023: Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường PHUKET International Airport (HKT).

Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt **trước ngày 15 tháng 7 năm 2023** để việc tổ chức xe đưa đón được chính xác. Cảm ơn quý bạn.

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ - NAM CALIFORNIA (VVFA)

Westminster, Ngày 29 tháng 6, năm 2023

Kính thưa quý Bạn Đạo Vô Vi khắp nơi,

Như quý bạn đạo đã nghe qua, Thiền Viện Vĩ Kiên trên vùng núi San Bernardino miền Nam California, vào cuối 2022 và đầu 2023 đã gặp phải bão tuyết, gió, và đá đặc biệt nặng nề: theo sự thăm định của chuyên viên xây cất, Thiền Viện Vĩ Kiên đã bị tổn hại khá nhiều do nước tuyết ũng từ khung nhà tới nền và đất quanh vùng nền nhà.

Việc thăm định tiếp cũng như việc sửa chữa sau đó đủ theo nhu cầu sẽ phải mất một thời gian khá dài, cho nên Hội chúng tôi đang rất ưu tư về việc làm sao lo sửa chữa Thiền Viện Vĩ Kiên kịp thời để sẵn sàng chống với mùa tuyết sắp tới cuối năm nay 2023. Chúng tôi đang cấp bách nhờ hãng xây cất thăm định những công việc cần thiết cùng những chi phí liên hệ trước khi bắt đầu sửa chữa Thiền Viện Vĩ Kiên.

Vì những lý do nêu trên, Hội chúng tôi rất tiếc bắt buộc phải xin ngưng tất cả mọi sinh hoạt của bạn đạo chúng ta trong thời gian này; rất tiếc vì thường mùa Hè và mùa Thu là những thời điểm Thiền Viện Vĩ Kiên rất đẹp và không khí trong lành, rất mong được đón bạn đạo khắp nơi về nghỉ và chung thiền. Bảo hiểm của Thiền Viện Vĩ Kiên hiện nay chỉ bao gồm nếu Thiền Viện bị tổn hại vì hoả hoạn, sét đánh, hoặc nổ bên trong Thiền Viện, mà thôi; cho nên Thiền Viện Vĩ Kiên sẽ không thể mở cửa đón bất kỳ bạn đạo nào, vì hiểm nguy sập bễ vì ũng nước có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, và lúc đó Hội chúng tôi sẽ không có khả năng giúp quý bạn đạo được. Hiện Hội cũng đã khuyên các tu sinh của Thiền Viện Vĩ Kiên nên xuống núi trong suốt thời gian đặc biệt này để tránh tai nạn có thể xảy đến cho các tu sinh.

Mong rằng việc sửa chữa Thiền Viện Vĩ Kiên sẽ mau xong kịp trước mùa tuyết tới. Hội chúng tôi sẽ thông báo ngay tới quý bạn đạo khi có thể yên tâm đón quý bạn đạo khắp nơi về chung sinh hoạt trong an toàn tốt đẹp trở lại, như từ bao lâu nay Thiền Viện Vĩ Kiên vẫn hằng phục vụ bạn đạo Vô Vi và thân hữu trên vùng núi cao San Bernardino, miền Nam California.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý, thông cảm, và hỗ trợ tiếp sức của Quý Bạn Đạo khắp nơi.

Thay mặt Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, Nam California (Vo Vi Friendship Association)

Lâm Huỳnh Mai, Hội Trưởng

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 27, 07-02-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Niềm Tin Trong Khổ

<https://youtu.be/RyVLK5z9Buc>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Khóa Sống Chung Hòa Hợp 2023 - Thiên Viện Hai Không - Thiên Đường Dallas và Houston tại Thiên Viện Hai Không - Phần 2 Tu Học 1

<https://youtu.be/AYSxkPyazfE>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy đã có tới 91 ngàn (91,887 views) người nghe, 277 người đã cho Like.

Một Miếng Trầu Duyên - Lời & Nhạc: Hoàng Thi Thơ - Ái Vân & Anh Dũng hát

<https://youtu.be/qVrxxLOGJkM>

4. Hình do anh Phương Nguyễn chụp Khóa Sống Chung Hòa Hợp 2023 tại Thiên Viện Hai Không.

a. <https://photos.app.goo.gl/AfND7naunZKKHmue7>

b. <https://photos.app.goo.gl/9cUAct9So82XqqNW7>

Ban video kính mời

Thiên Viện Nhẫn Hoà năng ấm với thanh quang điển lành!

o o O o o

Nhẫn Hoà đóng góp bởi người tu

Tri tuệ khai minh giải ý mũ

Bền vững một lòng tâm tự nguyện

Qui không giải tỏa trí khờ ngu

Thiên Viện Nhẫn Hoà đang hân hoan đón tiếp khoảng 70 bạn đạo trên khắp nước Mỹ và Canada tề tựu tại Thiên Viện tọa lạc trên mảnh đất xanh tươi xinh xắn 7 acres nơi Olympia, thành phố thủ đô của tiểu bang Washington, tham dự Khóa Sống Chung và Trại Hè trong dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ (**July 4th**) và Canada (**July 1st**), như hàng năm. Năm nay có khác là có nhiều bạn đạo hơn đến tham dự chung vui cùng đóng góp xây dựng, sau biến cố đại dịch COVID. Nhưng vẫn không khác là bạn đạo luôn “**học nhẫn học hòa**” không ngừng như tên Thầy đã đặt cho Thiên Viện.

Thiên Viện Nhẫn Hoà là thiên viện chung của quý bạn đạo, “**do bạn đạo, bởi bạn đạo, cho bạn đạo**” và cũng không quên lời nói triu mến của Đức Thầy “**Thiên viện trong tâm, bố bạn hiền**”.

Đặc biệt năm nay, TVNH bận rộn liên tục cố gắng hoàn tất đề án chỉnh trang phòng ốc và xây dựng thêm các căn nhà nhỏ phụ cho kịp Khoá Sống Chung và Trại Hè năm nay, gồm có thêm 3 phòng ngủ, thêm nhà vệ sinh, hầm cầu và sửa lại nhà bếp cùng sắp xếp lại trật tự trong thiền viện cùng đại giảng đường, v.v.... Chi phí cho đề án tu chỉnh và mở rộng TVNH này đã đến ngưỡng 100K, vượt hơn ngân khoản dự tính ban đầu (70 K) là > 30 K.

Mọi phát tâm từ quý bạn đạo và mạnh thường quân gần xa đóng góp cho TVNH đều được hoan nghinh và cảm kích.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình !

Vương Thanh Phú
Hội Trưởng, HAHVV-WA

Vo Vi Friendship Assoc. in WA
4145 Gold Ridge Ln SW
Olympia, WA 98251
Tell: 360-209-2112

Mọi đóng góp, xin gửi qua Zelle: TvNhanhoa1986@gmail.com

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm **BÌNH AN** cho Mẹ của bạn đạo **DƯƠNG MINH THỦY** là **Bà: TRẦN THỊ ÚT** sinh năm 1940 ở Atlanta, Georgia đang lâm bệnh nặng, được tai qua nạn khỏi.

Bạn đạo Dương Minh Thủy thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ **bà Phạm Thị Chính** là mẹ của bạn đạo Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1930, mất hồi 16h15 ngày 23/06/2023 tức ngày mùng 6 tháng 5 năm Quý Mão, tại ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hưởng thọ 94 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Nguyễn Thị Hoa xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình.